

ชาวขอนแก่นแบ่งแยก แต่สงบ

written by กองบรรณาธิการ | มกราคม 29, 2014

ขอนแก่น - นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะร่วมกันตัดสินกำหนดการการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ว่าจะเลื่อนไปอีกหรือไม่ภายในเย็นนี้ ชาวขอนแก่น เช่นเดียวกับชาวไทยทั่วประเทศที่ยังคงยื่นกรณต่างกันสำหรับกำหนดการการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเกิดเหตุวุ่นวายและความรุนแรงในการปิดถนนหลายแห่งในกรุงเทพมหานครในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวขอนแก่นก็ยังคงอยู่ในความสงบ แม้กำหนดการการเลือกตั้งจะเลื่อนหรือไม่ก็ตาม



กลุ่มต่อต้าน

รัฐบาลในจังหวัดขอนแก่นยังคงหวังว่าการเลือกตั้งจะมีกำหนดให้เลื่อนไปจนกว่ารัฐบาลจะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ก่อน ในขณะที่กลุ่มนปช.ที่สนับสนุนรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ต้องการที่จะยุติความขัดแย้งของประเทศโดยให้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุด และหวังว่ากำหนดการการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์เช่นเดิม

คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในจังหวัดขอนแก่นยังคงตั้งหลักประท้วงรัฐบาลที่ศาลเจ้าจังหวัดทุกคืนตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม และได้ส่งรถโดยสารปรับอากาศไปเข้าร่วมประท้วงกับเครือข่ายกปปส.กรุงเทพ แกนนากลุ่มกปปส.ในจังหวัดขอนแก่น นายกมล กิจกสิวัฒน์ อายุ 58 ปี กล่าวว่าถึงจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ กลุ่มกปปส.ขอนแก่นก็จะไม่จัดการประท้วงคัดค้านอีกเพราะไม่ต้องการที่จะนำเรื่องนี้เข้าไปสู่เหตุความรุนแรง และกลุ่มยังไม่ต้องการที่จะกระตุ้นความ

รุนแรง ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีเหตุความรุนแรงกับกลุ่มนปช.

นายกมลเปิดเผยว่า ถ้ามีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ กลุ่มผู้ชุมนุมจะรวมกลุ่มที่สถานที่เลือกตั้งในจังหวัด เพื่อแสดงถึงจุดยืนในการต่อต้านการเลือกตั้ง แต่จะไม่ขัดขวางผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการไปลงคะแนนเสียงเหมือนที่เคยเกิดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในกรุงเทพฯ

กลุ่มนปช.จังหวัดขอนแก่นหวังว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์จากการประชุมกำหนดการเลือกตั้งระหว่างรัฐบาลและกกต.ฝ่ายนี้ แต่ก็จะไม่มีการประท้วงหรือใช้ความรุนแรงถ้ากำหนดการจะไม่เป็นไปตามที่หวัง

นักจัดรายการวิทยุ ขอนแก่นเรดิโอ ดีเจสิญญา สิมมา อายุ 40 ปี แสดงความเห็นว่าการเลือกตั้งถูกเลื่อนไป คนไทยจะต้องรออีกนานจนกว่าจะได้เลือกตั้งอีกครั้ง ดีเจพุทธิพงษ์ การแก่นพงษ์ อายุ 45 ปีมีความเห็นร่วมกันว่า การเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก็จะไม่ทำให้พวกเราลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาล ดีเจพุทธิพงษ์ย้ำว่า “พวกเราพร้อมที่จะรับฟังเหตุผลของรัฐบาล ถึงแม้ว่าเหตุผลนั้นจะดีหรือไม่ดีพอ พวกเราก็จะรับฟังและคิด”

ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย นายธนิช มาสีพิทักษ์กังวลว่าการเลื่อนกำหนดการการเลือกตั้งออกไป จะทำให้ผู้ลงคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยผิดหวัง แต่ก็จะรณรงค์หาเสียงเพื่อพรรคต่อไป

“เราจะต้องรณรงค์หาเสียงให้มากขึ้นเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้สนับสนุนเข้าใจว่าทำไมเราต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป และเราก็หวังว่าพวกเขาจะเข้าใจ”

ความแตกต่างในการแสดงออกทางการเมืองในจังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพฯ ต่างกันอย่างมากระหว่างเหตุการ์ณการขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมาในกรุงเทพฯ โดยการปิดล้อมและขัดขวางการเลือกตั้ง 49 แห่ง จากทั้งหมด 50 แห่ง แต่ไม่มีเหตุการณ์ขัดขวางของกลุ่มกปปส.ในจังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน และเท่าที่ผ่านมา กลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างกันทางการเมืองในจังหวัดขอนแก่นและในภาคอีสานส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความรุนแรงเท่าในกรุงเทพฯ

นายกมลแกนนำกปปส.ขอนแก่นกล่าวถึงเรื่องการประท้วงว่า “จะไม่มีการใช้ความรุนแรงในจังหวัดขอนแก่นเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิที่จะคิดต่างกัน และมีมุมมองทางด้านการเมืองที่ต่างกัน เราสามารถพูดกันด้วยเหตุผลที่ว่า ‘เราเข้าใจที่คุณมีความคิดที่แตกต่างจากเราแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้’”